



## ปักดำทำนาเฉลิมพระเกียรติ 'ปลุกวันแม่' เก็บเกี่ยววันพ่อ'

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ "ลงแขกปักดำนา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมร่วมสาธิตการไถนาแบบดั้งเดิมโดยใช้กระบือ มีหัวหน้าส่วนราชการ การบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรม "ปลุกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีอาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาด้วยกัน โดยได้กำหนด "ปลุกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) การปักดำนาแบบดั้งเดิม ถือเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวนาอีสานในอดีตเมื่อถึงฤดูการทำนา โดยชาวนาจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนช่วย



# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/การศึกษา-วัฒนธรรม

วันที่: อาทิตย์ 16 สิงหาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4281

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 87.35

Ad Value: 78,615

PRValue (x3): 235,845

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปักดำทำนาเฉลิมพระเกียรติ'ปลูกรุ่นแม่ เก็บเกี่ยวรุ่นพ่อ'



เหลือจุนเจือกัน ช่วยกันทำนาโดยไม่มีค่าจ้างแรงงาน แต่ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ ทำให้แรงงานในภาคเกษตรน้อยลงหนักหลายรอบครั้งจึงมีการจ้างแรงงานจากที่อื่นมาช่วย ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งทำให้ปัจจุบันประเพณีลงแขกปักดำนา อันเป็นประเพณีที่ดั้งเดิมที่ใกล้จะสูญหายไปจากสังคมในชนบท และกำลังจะกลายเป็นตำนาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาให้คงอยู่สืบไป

บรรยากาศในยามเย็นนี้สืบต่อกันมาตั้งแต่ปี 1 และปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาสร้างสีสันเพื่อนำในชุด "สาวสารคามลำเพลิน" พร้อมแต่งกายแต่งหน้าเน้นความฮาซึ่งสร้างความฮาและความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงาน อีกทั้งได้ลงแรงปักดำนาไปด้วย